

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.19 บาท แนวโน้มแข็งค่าในกรอบแคบ คาดกรอบ 33.10 - 33.20 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.19 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดทำวันทำการก่อนที่ 33.21 บาท แนวโน้มเงินบาทแข็งค่าในระยะสั้น แต่เป็นการแข็งค่าในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันมีแนวรับที่ 33.10 บาท และมีแนวต้านที่ 33.20 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.19 บาท เคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้น ซึ่งสวนทางกับข้อมูลเศรษฐกิจเนื่องจาก Trade War ที่มีการตอบโต้กันของสหรัฐและจีน โดยปกติจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าและทำให้เงินหยวนอ่อนค่าและสกุลเงินเอเชียอ่อนค่าตาม แต่รอบนี้ที่สหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 25% และจีนตอบโต้ทันที กลับพบว่าดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ตัวเลขการค้าของจีนก็ยังเติบโตได้ดี มีการเกินดุลการค้าสหรัฐประมาณ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ และยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ Trade War ยังไม่ชัดเจน ต้องติดตามดูต่อ

* ขณะที่ มติทกนง.เมื่อวานก็ให้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% อาจผิดจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้น ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง ด้านการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวน้อยจากกรณีเรือล่มที่ภูเก็ต ซึ่งต้องรอดูติดตามข้อมูลในเดือนก.ค.อีกครั้งว่าจะลดลงแค่ไหน ซึ่งส่วนนี้จะมีผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงได้และมีผลต่อค่าเงินบาท แต่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องระยะยาวต้องติดตาม

"วันนี้ เงินบาทน่าจะอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นๆ แต่แข็งค่าในกรอบที่จำกัด คาดว่าจะมีแนวรับที่ 33.10 บาท และแนวต้านที่ 33.20 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.12 จากวานนี้ 95.16

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,901.99 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,052.93 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.216 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้